



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนารัฐบาล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๕

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ ๕๐๗๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ด้วยกระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการพัฒนารัฐบาล จึงขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ที่ <http://www.womenfund.in.th/> หัวข้อประกาศ (หนังสือสั่งการ)

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทราบผลการอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้

ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒

ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔

ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๗

ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) และจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือนส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๒. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค ให้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานครดำเนินการให้บรรลุตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หากมีเงินเหลือจ่ายสามารถถัวจ่ายค่าใช้สอยในหมวดเดียวกัน โดยต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการดำเนินงานในวัตถุประสงค์เดิม และรายงานให้กรมการพัฒนารัฐบาลทราบ และหากดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือ ให้ส่งคืนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม

๓. งบลงทุน ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

๕. เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ให้กำกับติดตามการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในไตรมาส ๒ และโอนคืนเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ หากสำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มีความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ให้แจ้งกรมการพัฒนารัฐบาลภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยต้องมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแล้ว

๕. กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนารัฐบาล พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายอรรชษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)  
อธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาล

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๕  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๘๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cdd.co.th